

สรุปข่าว สธ. ประจำวันที่ 8-10 เมษายน 2560

สำนักสารนิเทศ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

โทร 0 2590 1311-3 โทรสาร 0 2590 1320 เว็บไซต์ <http://pr.moph.go.th/iprg/>



Mastery

เป็นนายตนเอง



Originality

เร่งสร้างสิ่งใหม่



People Centered

ใส่ใจประชาชน



Humility

ถ่อมตน อ่อนน้อม

สื่อ	ประเด็นข่าว
<p>โพสต์ทูเดย์ มติชน (10 เม.ย. 60)</p>	<p>เสียชีวิตครอบครัว อสม.ถูกผู้ป่วยทำร้ายเสียชีวิต</p> <p>-เสนอข่าว กรณี อสม. เขวาตะคลอง จ.ร้อยเอ็ด ถูกชายคลุ้มคลั่งใช้อาวุธปืนและมีดไล่ฟันเสียชีวิต 1 ราย และบาดเจ็บ 2 ราย เหตุเกิดระหว่างการประชุมถอดบทเรียนต่อยอดคนวัตกรรมเตียงฟองน้ำ ที่ รพ.สต.เขวาตะคลอง อ.เกษตรวิสัย จ.ร้อยเอ็ด</p> <p>นพ.เกียรติภูมิ วงศ์รจิต รองปลัด สธ. ได้สั่งการให้นพ.สสจ.ร้อยเอ็ดให้ความช่วยเหลือครอบครัวผู้เสียชีวิตและผู้ป่วยอย่างเต็มที่ และประสานตำรวจตรวจสอบแล้ว</p> <p>นพ.วิศิษฐ์ ตั้งนภกร อธิบดีกรม สบส. กล่าวว่า สบส.ได้ส่งเจ้าหน้าที่จากสำนักงานสนับสนุนบริการสุขภาพเขต 7 จ.ขอนแก่น เข้าดูแลให้ความช่วยเหลือ อสม.ที่เสียชีวิตและบาดเจ็บ ในส่วนของผู้เสียชีวิต ได้มอบเงินช่วยเหลือเบื้องต้น 10,000 บาท และจะนำเข้าที่ประชุมพิจารณาให้ความช่วยเหลือเป็นกรณีเร่งด่วน ส่วนความช่วยเหลือจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง สสจ.ร้อยเอ็ด มูลนิธิสาธารณสุข จ.ร้อยเอ็ด ชมรม อสม. จ.ร้อยเอ็ด และชมรม อสม. อ.เกษตรวิสัย ได้มอบเงินช่วยเหลือค่าประกอบพิธีศพแก่ญาติผู้เสียชีวิตเบื้องต้น 30,000 บาท และช่วยเหลือผู้ป่วยบาดเจ็บสาหัสคือ นางน้อย จันทร์เสน จำนวน 10,000 บาท</p>
<p>เดลินิวส์ (9เม.ย.60)</p> <p>เดลินิวส์ ไทยรัฐ (10 เม.ย. 60)</p>	<p>มาตรการเตรียมพร้อมรับมืออุบัติเหตุสงกรานต์</p> <p>-เสนอข่าว นพ.เจษฎา โชคดำรงสุข อธิบดีกรมควบคุมโรค กล่าวว่า ช่วงเทศกาลสงกรานต์มักจะมีอุบัติเหตุมากที่สุด ปัจจัยสำคัญมาจากผู้ขับขี่ดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ โดยจากการสำรวจสถานการณ์บาดเจ็บและเสียชีวิตบนท้องถนน ในช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2559 พบว่ามีผู้เสียชีวิต 501 ราย เพิ่มขึ้นจากปี 2558 ถึงร้อยละ 20.43 สาเหตุมาจากการมีเมฆหมอกชัชชี่รถจักรยานยนต์สูงถึงร้อยละ 64 จึงขอให้ประชาชนยึดหลัก "คนเมาไม่ขับ คนกลับไม่ดื่ม"</p> <p>-จากการวิเคราะห์สถิติอุบัติเหตุบนท้องถนนในเทศกาลสงกรานต์ 2555-2559 พบว่า 5 ปีที่ผ่านมา มีการบาดเจ็บและเสียชีวิตมากกว่าช่วงปกติ 2 เท่า โดยมีผู้เสียชีวิต 2,098 คน หรือเฉลี่ย 420 คนต่อปี หรือ 60 คนต่อวัน บาดเจ็บ 135,259 คน เฉลี่ย 27,052 คนต่อปี หรือ 3,865 คนต่อวัน เฉพาะกลุ่มเยาวชนอายุ 15-19 ปี พบว่ามีผู้บาดเจ็บและเสียชีวิต 5,467 คนต่อปี โดยมีสาเหตุจากการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์มากที่สุด 1,725 คนต่อปี นอกจากนี้ ในวันที่ 13 เม.ย. มีผู้บาดเจ็บและเสียชีวิตจากการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์มากที่สุด 508 คนต่อปี และรถจักรยานยนต์เป็นยานพาหนะเกิดอุบัติเหตุ ส่งผลให้มีผู้บาดเจ็บและเสียชีวิตมากที่สุด 4,736 คนต่อปี</p> <p>-จากกระแสข่าวในสื่อโซเชียล กรณีบิดาประกาศขายบ้านเพื่อนำเงินไปรักษาลูกสาว ซึ่งเป็นนักศึกษาแพทย์จบใหม่ และกลายเป็นเจ้าหญิงนิทราจากอุบัติเหตุรถยนต์ช่วงเทศกาลปีใหม่ที่ผ่านมา โดยนายรินทร์ มนเกษตรธาร บิดาพญ.ชนกสุดา มนเกษตรธาร อายุ 26 ปี กล่าวว่า ลูกสาวจบจากคณะแพทยศาสตร์ มช. ทำงานใช้ทุนที่ รพ.แม่สรวย จ.เชียงราย ช่วงออกเเวรในช่วงปีใหม่ได้ขับรถไปหาเพื่อนที่รพ.จุน จ.พะเยา ระหว่างทางเกิดอุบัติเหตุพุ่งชนรถทัวร์จนได้รับบาดเจ็บสาหัส มีภาวะเลือดคั่งและสมองตาย จึงจำเป็นต้องขายบ้านที่กรุงเทพฯ ราคา 2.5 ล้านบาท เพื่อเป็นทุนทรัพย์ไว้รักษา พร้อมอยากฝากไว้เป็นอุทาหรณ์ถึงภาครัฐและผู้เกี่ยวข้องรณรงค์ลดตาย ดูแลความปลอดภัยให้กับพี่น้องประชาชน</p> <p>-เสนอข่าว ปีนี้รัฐบาลณรงค์ให้ทุกภาคส่วนร่วมกันจัดงานเทศกาลสงกรานต์ ภายใต้แนวคิด "สงกรานต์แบบไทย ใช้น้ำอย่างรู้คุณค่า ทุกชีวาปลอดภัย" ระหว่างวันที่ 13-17 เม.ย. เน้น 3 มาตรการหลัก ประกอบด้วย แต่งกายเล่นน้ำด้วยชุดสุขภาพ ใช้น้ำอย่างประหยัดคุ้มค่า และขับชื้ออย่างปลอดภัย กำชับให้ทหาร ตำรวจ และฝ่ายปกครองเตรียมพร้อมดูแลอำนวยความสะดวกทุกด้าน ทั้งการเดินทางและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน โดยขอให้ทุกฝ่ายมีน้ำใจ เอื้ออาทร และให้อภัยต่อกัน</p>

สื่อ	ประเด็นข่าว
<p>กรมประชาสัมพันธ์ สำนักข่าวไทย ผู้จัดการออนไลน์ (10 เม.ย. 60)</p>	<p>รณรงค์ล้างส้วมรับสงกรานต์</p> <p>-เสนอข่าว พญ.มยุรา กุสุมภ์ ที่ปรึกษา รมว.สธ. พร้อมด้วย นพ.วชิระ เพ็งจันทร์ อธิบดีกรมอนามัย ร่วมแถลงข่าว เทียวสงกรานต์สุขใจ สาธารณสุขห่วงใย ใส่ใจส้วมสะอาด ว่า ช่วงเทศกาลสงกรานต์ประชาชนมีการเดินทางต่อเนื่อง มียอดการใช้บริการห้องน้ำสาธารณะมากที่สุด สธ.จึงขอเชิญชวนผู้ประกอบการ เจ้าของสถานที่สาธารณะต่างๆ ทั่วประเทศร่วมกิจกรรม ล้างส้วมพร้อมกัน รับวันสงกรานต์ โดยเน้นการทำความสะอาดใน 7 จุดเสี่ยง ได้แก่ บริเวณพื้นห้องส้วม ที่รองนั่งโถส้วม ที่จับสายฉีดชำระ ที่กดโถส้วม ที่กดโถปัสสาวะ ก๊อกน้ำที่อ่างล้างมือ กลอนประตูหรือลูกบิด เพื่อลดการแพร่กระจายของเชื้อโรค ลดการเจ็บป่วย เป็นการอำนวยความสะดวก ความปลอดภัยให้แก่ประชาชนและนักท่องเที่ยว และส่งเสริมภาพลักษณ์ที่ดีของประเทศ</p>
<p>ไทยโพสต์ (10 เม.ย. 60)</p>	<p>ภาพยนตร์สั้น "อย่าปล่อยให้เหล้ามาลงเรา"</p> <p>-เสนอข่าว สสส. ร่วมกับ สำนักงานคณะกรรมการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ กรมควบคุมโรค สำนักงานเครือข่ายองค์กรงดเหล้า และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จัดงานแถลงข่าวและพิธีประกาศผลรางวัลถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในการประกวดภาพยนตร์สั้น "อย่าปล่อยให้เหล้ามาลงเรา" แก่เยาวชน 8 ทีมสุดท้าย ภายใต้โจทย์ค่าเตือนรณรงค์ผลกระทบเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ คือ 1.สุรา เป็นเหตุก่อมะเร็งได้ 2.สุรา เป็นเหตุให้เสื่อมสมรรถภาพทางเพศได้ 3.สุรา เป็นเหตุให้พิการและตายได้ และ 4.สุรา ทำร้ายตนเอง ครอบครัวและสังคมได้</p> <p>รางวัลชนะเลิศ "ครูคนใหม่" ทีมฮักไอเดีย โรงเรียนเทศบาล 3 บ้านเหล่า จ.อุดรธานี, รองชนะเลิศอันดับ 1 "คำสารภาพ (Father)" ทีม Weirido มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ รองชนะเลิศอันดับ 2 "ดองฮัก" ทีมอีเกียหน้าเขา โรงเรียนภูผาม่าน จ.ขอนแก่น และรางวัลชมเชย "John Doe" ทีม The Third Life มหาวิทยาลัยกรุงเทพ ผลงานทั้งหมดจะนำไปฉายโรงภาพยนตร์ทั่วประเทศ เพื่อรณรงค์ต้อนรับเทศกาลสงกรานต์ หลังจากนั้นจะออกอากาศเผยแพร่ทางสถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอส, ทีวีดิจิตอลช่องต่างๆ ต่อไป</p>
<p>สยามธุรกิจ (8 เม.ย. 60)</p>	<p>อย. ทำแอปฯ ตรวจสอบสินค้า</p> <p>-เสนอข่าว นพ.พูลลาภ ฉันทวิจิตรวงศ์ รองเลขาธิการ อย. เผยว่า มีระบบฐานข้อมูลผลิตภัณฑ์สุขภาพช่วยตรวจสอบก่อนตัดสินใจเลือกซื้อเลือกใช้ผลิตภัณฑ์สุขภาพ ทั้งอาหาร ยา เครื่องสำอาง เครื่องมือแพทย์ และวัตถุอันตรายที่ใช้ในบ้านเรือนหรือทางสาธารณสุข โดยสืบค้นได้ที่ Oryor Smart Application และเว็บไซต์ อย. หากพบผลิตภัณฑ์สุขภาพผิดกฎหมาย แจ้งร้องเรียนได้ที่สายด่วน อย. 1556 และยังสามารถตรวจสอบรายชื่อผลิตภัณฑ์สุขภาพผิดกฎหมายได้ที่เว็บไซต์ www.oryor.com และ www.fda.moph.go.th เช่น รายชื่อผลิตภัณฑ์เสริมอาหารลดน้ำหนัก ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารทำให้น้ำหนักโต ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารทำให้ผิวขาว และผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางอันตราย เป็นต้น</p>
<p>ไทยรัฐ (8 เม.ย. 60)</p>	<p>เชื้อลิจิโอเนลลาในน้ำโรงแรม</p> <p>-เสนอข่าว นพ.สุขุม กาญจนพิมาย อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กล่าวว่า จากที่มีรายงานข่าวนักท่องเที่ยวติดเชื้อลิจิโอเนลลาในประเทศไทย ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ภูเก็ตได้เก็บตัวอย่างน้ำจากโรงแรมใน จ.ภูเก็ต พังงา และกระบี่ ตั้งแต่ ม.ค.-ธ.ค. 59 จำนวน 1,508 ตัวอย่าง มาตรวจวิเคราะห์หาเชื้อลิจิโอเนลลา พบเชื้อ 116 ตัวอย่าง คิดเป็นร้อยละ 7.69 มากที่สุดคือ น้ำจากฝักบัว ร้อยละ 13.2 สปา ร้อยละ 12.9 และก๊อกน้ำ ร้อยละ 10.4 แต่ปริมาณที่พบยังไม่สูงพอที่จะก่อให้เกิดโรคในคน แต่ขอให้ผู้ประกอบการแพร่กระจายเชื้อด้วยการตรวจสอบฝ้าระวังและติดตามผลการบำรุงรักษาระบบน้ำ</p>
<p>กรมประชาสัมพันธ์ ไทยโพสต์ ไทยรัฐ (10เม.ย.60)</p>	<p>เดิมจมน้ำปิดเทอม</p> <p>-เสนอข่าว นพ.เจษฎา โชคดำรงสุข อธิบดีกรมควบคุมโรค กล่าวว่า ในเดือนเมษายนซึ่งตรงกับช่วงที่อากาศร้อนที่สุด พบว่ามีเด็กจมน้ำเสียชีวิตสูงสุด เฉลี่ยตลอดทั้งเดือน 126 คน ข้อมูลพบว่า 10 ปีที่ผ่านมา ในช่วงสงกรานต์ เด็กจมน้ำเสียชีวิตเฉลี่ยวันละ 6 ราย สูงกว่าช่วงปกติถึง 2 เท่า แนะนำผู้ปกครองอย่าปล่อยให้เด็กยืนขอบบ่อเพื่อตักน้ำ อาจลื่นหรือพลัดตกน้ำได้ การช่วยเหลือกรณีคนจมน้ำ ขอให้ยึดหลัก "ตะโกน โยน ยื่น"</p>

สื่อ	ประเด็นข่าว
ทีวีช่อง NBT (10 เม.ย. 60)	<p>สธ.-ก.ท่องเที่ยว พัฒนาศูนย์กลางท่องเที่ยวอาเซียน</p> <p>-เสนอข่าว นพ.ปิยะสกล สกลสัตยาทร รมว.สธ. ได้เชิญ รมว.กท. บรรยายพิเศษเรื่อง Medical Tourism ซึ่ง สธ. กับ กท. มีการบูรณาการความร่วมมือกันมาต่อเนื่อง เพื่อสร้างอุตสาหกรรมทางการแพทย์ครบวงจร รวมถึงการสร้างเสริมสุขภาพ โดยเป้าหมายการพัฒนาการท่องเที่ยวในปี 60 ประเทศไทยจะเป็นศูนย์กลางการเดินทางท่องเที่ยวใน 5 ด้าน ได้แก่ 1.การท่องเที่ยวเชิงกีฬา 2.การท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ 3.การจัดงานแต่งงาน 4.การท่องเที่ยวทางน้ำ และ 5.การท่องเที่ยวเชื่อมโยง</p>
เดลินิวส์ (10 เม.ย. 60)	<p>พ.ร.บ.โค้ดนม</p> <p>-เสนอบทความให้ความรู้เกี่ยวกับร่างพ.ร.บ.การควบคุมการส่งเสริมการตลาดอาหารสำหรับทารกและเด็กเล็ก ที่ผ่านการพิจารณาจากสนช. สำคัญคือ ผลิตภัณฑ์ที่ถูกควบคุมคือ อาหารสำหรับทารกที่อายุไม่เกิน 6 เดือน และอาหารสำหรับเด็กเล็ก 1-3 ปี ซึ่งกฎหมายฉบับนี้จะสอดคล้องกับกฎหมายอาหาร แต่จะไม่เข้าไปเกี่ยวข้องกับการควบคุมคุณภาพผลิตภัณฑ์ แต่จะเน้นควบคุมการโฆษณา และการส่งเสริมการตลาด</p> <p>-ด้าน มร.โรมัส ดาวิน ผู้แทนองค์การยูนิเซฟ ประเทศไทย กล่าวว่า นี้อือเป็นชัยชนะที่ยิ่งใหญ่ของพ่อแม่ บุคลากรทางสาธารณสุข และสังคมโดยรวม ที่ได้ต่อสู้มายาวนานหลายสิบปีเพื่อปกป้องการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ในประเทศ ถือเป็นวิธีที่สำคัญที่สุดวิธีหนึ่งในการช่วยให้เด็กมีสุขภาพแข็งแรง</p>
ข่าวสด (10 เม.ย. 60)	<p>ผลสำรวจสถานการณ์เด็กไทย</p> <p>-เสนอข่าว องค์การยูนิเซฟและสำนักงานสถิติแห่งชาติเผยแพร่ผลสำรวจสถานการณ์เด็กและสตรีในประเทศไทยล่าสุด เด็กอายุต่ำกว่า 5 ขวบ 1 ใน 10 คนมีภาวะเตี้ยแคระแกร็น ซึ่งอัตราที่สูงขึ้นในเด็กที่แม่ไม่มีการศึกษา ส่วนเด็กผู้ชาย เด็กในภาคใต้ และเด็กในครัวเรือนยากจนมาก มีน้ำหนักต่ำกว่าเกณฑ์มาตรฐาน ระดับการศึกษาของแม่มีความสัมพันธ์กับสุขภาพ พัฒนาการและการศึกษาของลูก โดยร้อยละ 24 ของเด็กที่แม่ไม่มีการศึกษา ไม่ได้เข้าเรียนในชั้นมัธยมศึกษา และสัดส่วนนี้สูงสุดในเด็กที่มีหัวหน้าครัวเรือนไม่ได้พูดภาษาไทย (ร้อยละ 34)</p> <p>นายโรมัส ดาวิน ผู้แทนองค์การยูนิเซฟประเทศไทย กล่าวว่า ผลสำรวจชี้ให้เห็นว่า เด็กในชนบทและเด็กในครอบครัวยากจนต้องเผชิญกับเส้นทางชีวิตที่ยากลำบากในการเติบโต ซึ่งยูนิเซฟมุ่งมั่นและพร้อมที่จะร่วมมือกับทุกภาคส่วนเพื่อพัฒนาระบบบริการทางสังคม ตลอดจนนโยบายคุ้มครองทางสังคม เพื่อให้เด็กทุกคนในไทยมีโอกาสที่เท่าเทียมกันในชีวิต</p>
สยามรัฐ (10 เม.ย. 60)	<p>โลโก้ “ทางเลือกสุขภาพ”</p> <p>-เสนอข่าว นพ.วันชัย สัตยาวุฒิมงคล เลขานุการ อัย. กล่าวว่า อัย.ได้เปิดตัวสัญลักษณ์โภชนาการ “ทางเลือกสุขภาพ” เพื่อให้ผู้บริโภครู้จักและเลือกซื้อผลิตภัณฑ์อาหารที่มีคุณค่าโภชนาการที่เหมาะสมและปลอดภัย ซึ่งสัญลักษณ์ดังกล่าวจะปรากฏบริเวณด้านหน้าของฉลากอาหาร แสดงถึงผลิตภัณฑ์อาหารที่ผ่านเกณฑ์การพิจารณาแล้ว เช่น มีปริมาณน้ำตาล ไขมัน และเกลือที่เหมาะสม ปัจจุบัน มีผลิตภัณฑ์ที่ผ่านเกณฑ์แล้ว จำนวน 5 กลุ่มอาหาร 232 ผลิตภัณฑ์</p>
ไทยรัฐ ผู้จัดการรายวัน360องศา new)108 ข่าวสด มติชน (10 เม.ย. 60)	<p>อาการ “น้องมิน” เสียเป็นเจ้าหญิงนิทรา</p> <p>-เสนอข่าว นพ.ธีรพล โด่พินธานนท์ อธิบดีกรมการแพทย์ พร้อมด้วยคณะแพทย์ รพ.ราชวิถี แถลงผลการรักษา น.ส.รพีภรณ์ นาสอ้าน หรือ “น้องมิน” ซึ่งไปเที่ยวประเทศเกาหลีใต้แล้วซื้อหมอตติ โดยรพ.ได้รับตัวมารักษาต่อในหอผู้ป่วยหนักโรคหัวใจ ว่า ผู้ป่วยมีสัญญาณชีพปกติ ต้องใช้เครื่องช่วยหายใจ มีระดับออกซิเจนในเลือดปกติ แต่ยังไม่รู้สึกตัว ชักเกร็งเป็นระยะ ทีมแพทย์ให้ยาระงับอาการชักเกร็ง จากการตรวจหัวใจ พบว่าบีบตัวน้อยกว่าปกติ ลิ้นหัวใจรั่ว ส่วนการทำงานของไตดีขึ้น ของเสียในเลือดลดลงมาอยู่ในระดับใกล้เคียงปกติ ยังต้องได้รับการดูแลอย่างใกล้ชิด ส่วนผู้ป่วยจะกลับมาเป็นปกติหรือไม่นั้น ต้องรอให้สมองฟื้นตัวก่อน ขณะนี้มีโอกาสที่จะเป็นปกติ และก็มีโอกาสเป็นเจ้าหญิงนิทรา</p>
เดลินิวส์ คอลัมน์ จดหมายถึงเดลินิวส์ (10 เม.ย. 60)	<p>ชื่นชมบริการ รพ.ราชประชาสมาสัย</p> <p>-เสนอจดหมายจากคุณนพดล ชื่นชมการให้บริการของ รพ.ราชประชาสมาสัย ว่าให้บริการดี แต่มีปัญหาด้านจราจร ปัจจุบันนี้ เป็นโรคเบาหวานมีแผลที่เท้า แพทย์บำบัดแผลให้ได้ดี ช่วงสงกรานต์ปีนี้ดีก็อุบัติเหตุ ดีก็ทำแผลไม่หยุด ต้องคอยบริการประชาชน อยากให้ รมว.สธ.ชมเชยหน่อย</p>

สื่อ	ประเด็นข่าว
<p>เดลินิวส์ (10 เม.ย. 60)</p>	<p>กาชาดชวนบริจาคเลือด</p> <p>-เสนอข่าว พญ.อุบลวัฒน์ จรูญเรืองฤทธิ์ ผอ.ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย กล่าวว่า เนื่องจากก่อนวันหยุดเทศกาล รพ.ต่าง ๆ จะทยอยขอเบิกโลหิตไปสำรองเพื่อเตรียมความพร้อม รวมทั้งยังต้องรักษาผู้ป่วยที่อยู่ในรพ.อีกด้วย ดังนั้น จึงขอเชิญชวนประชาชนบริจาคโลหิตในโครงการ “แล้งนี้ทำดีเพื่อพ่อ สานต่อที่พ่อทำ ด้วยการให้โลหิต” ระหว่างวันที่ 10-17 เม.ย. ที่ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ ถนนอังรีดูนังต์ กรุงเทพฯ ผู้บริจาคโลหิตในโครงการฯ จะได้รับเสื้อยืดสีขาว มีเลข “๙” ตรงหน้าอกด้านซ้ายเป็นที่ระลึก สอบถามรายละเอียดได้ที่ 0-2256-4300, 0-2263-9600-99 ต่อ 1101</p>
<p>คมชัดลึก (10 เม.ย. 60)</p>	<p>ค้าน E-Sport เป็นกีฬา</p> <p>-เสนอข่าว มุลนิธิอินเทอร์เน็ตร่วมพัฒนาไทย พร้อมด้วยกลุ่มเยาวชน ยื่นหนังสือต่อสภานิติบัญญัติแห่งชาติ เพื่อคัดค้านการผลักดันให้ “E-Sport” เป็นการแข่งขันกีฬาอย่างเป็นทางการ โดยให้เหตุผลว่า สังคมไทยยังมีปัญหาการใช้สื่ออิเล็กทรอนิกส์ค่อนข้างมาก ทั้งเรื่องการเสพติดเกม เสพติดอินเทอร์เน็ต การล่อลวง การเข้าถึงเนื้อหาที่ผิดกฎหมายและเป็นอันตราย ดังนั้นจึงไม่ใช่เวลาที่เหมาะสมเพราะอาจเป็นการซ้ำเติมปัญหา โดยเฉพาะการเสพติดเกมของเด็กและเยาวชน</p> <p>นพ.ยงยุทธ วงศ์ภิรมย์ศานติ์ แพทย์ทรงคุณวุฒิ กรมสุขภาพจิต กล่าวว่า สังคมไทยมีปัญหาระบาดเกี่ยวกับการเลี้ยงดูเด็กกับเกมออนไลน์มาก ซึ่งล้วนมีผลต่อการพัฒนาการของเด็ก สิ่งที่ควรทำเป็นอันดับแรกคือ ยกย่องครอบครัวหรือสังคมไทยให้ใช้อินเทอร์เน็ตในทางที่เหมาะสม ควรจะใช้หลักการเรียนรู้เพื่อสร้างผลดีภาพ ถ้าการกีฬาแห่งประเทศไทยจะยอมรับ E-Sport ต้องเป็นหลักที่ทางโอลิมปิกสากลยอมรับก่อน</p>
<p>สยามธุรกิจ (8 เม.ย. 60)</p>	<p>งานวันผู้สูงอายุ</p> <p>-เสนอข่าว พล.ต.อ.อดุลย์ แสงสิงแก้ว รมว.พม. เปิดเผยหลังการแถลงข่าว การจัดงานวันผู้สูงอายุแห่งชาติ ประจำปี 2560 ภายใต้แนวคิด “สูงวัย สูงคุณค่า ร่วมพัฒนาประเทศไทยสู่ประชารัฐ” ว่า งานจัดในวันที่ 10 เม.ย. 60 ณ อาคารอิมแพ็คฟอรัม เมืองทองธานี โดยรัฐบาลให้ความสำคัญต่อการเตรียมความพร้อมสู่สังคมสูงอายุ ผลักดันมาตรการรองรับสังคมสูงอายุ 4 มาตรการ ประกอบด้วย 1) การส่งเสริมการจ้างงานผู้สูงอายุ 2) การสร้างที่พักอาศัยสำหรับผู้สูงอายุ 3) สินเชื่อที่พิทักษ์สำหรับผู้สูงอายุ และ 4) การบูรณาการระบบบำนาญบำนาญ โดยมิกิจกรรมน่าสนใจ อาทิ นิทรรศการการดำเนินงานด้านผู้สูงอายุที่สำคัญ นิทรรศการหน่วยงาน องค์กรที่ดำเนินงานด้านผู้สูงอายุ และบูทกิจกรรมจากหน่วยงานต่างๆ เช่น กระทรวงสาธารณสุข กระทรวงแรงงาน กระทรวงมหาดไทย เป็นต้น</p>
<p>ไทยโพสต์ (10 เม.ย. 60)</p>	<p>เสนอโทรฟรี 1330</p> <p>-เสนอข่าว นพ.จรัส ตฤณวุฒิพงษ์ กรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ กล่าวว่า สปสช.เตรียมเสนอ กสทช. ยกเว้นค่าบริการสายด่วน สปสช. 1330 เพื่อเพิ่มความสะดวกประชาชนโทร.ปรึกษาใช้สิทธิหลักประกันสุขภาพ หรือขอความช่วยเหลือกรณีเกิดอุปสรรคการเข้าถึงการรักษา</p>
<p>ไทยรัฐ (8 เม.ย. 60)</p>	<p>ไวรัสซิกา</p> <p>-เสนอข่าว รายงานของโครงการพัฒนาแห่งสหประชาชาติ และสหพันธ์กาชาดสากลกับสภาเสี้ยววงเดือนแดง ระบุว่า การระบาดของไวรัสซิกาทำให้ประเทศต่างๆ ในทวีปอเมริกาสูญเสียคิดเป็นตัวเงินจนถึงปี 2560 คาดว่าสูงถึง 7,000-18,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ และจำเป็นต้องใช้ความพยายามอย่างสูงในการควบคุมยุงพันธุ์ “เอดีส เออียปติ” ซึ่งเป็นพาหะแพร่ไวรัสซิกา ไข่เลือดออกแดงก็ โรคซิกุน-กุนยาและไข้เหลือง</p>
<p>โพสต์ทูเดย์ คอลัมน์ : Happiness & Health (8 เม.ย. 60)</p>	<p>โรคเมอร์ส</p> <p>-เสนอบทความ เกี่ยวกับโรคทางเดินหายใจตะวันออกกลาง (MERS) ว่า ในช่วงเดือนม.ค.ที่ผ่านมา มีรายงานพบผู้ป่วยโรคเมอร์สในประเทศซาอุดีอาระเบียอย่างต่อเนื่อง ประเทศไทยจึงยังมีความเสี่ยงจากการที่มีผู้เดินทางเข้า-ออกประเทศ ทั้งเพื่อการท่องเที่ยว ประกอบธุรกิจ และไปแสวงบุญ จึงต้องมีการเฝ้าระวังโรคอย่างเข้มข้น ดังนั้นใครที่มีภาวะเสี่ยง ควรหมั่นสังเกตตัวเอง ถ้ามีอาการคล้ายเป็นไข้หวัดให้รีบไปพบแพทย์ทันที</p>

สื่อ	ประเด็นข่าว
กรมประชาสัมพันธ์ (10เม.ย.60)	<p>ไขหวัดนก</p> <p>-เสนอข่าว เจ้าหน้าที่สาธารณสุขท้องถิ่นกล่าวว่า มีรายงานผู้ติดเชื้อหวัดนกชนิดเอช 7 เอ็น 9 รายแรกในเขตปกครองตนเองทิเบตของจีน คณะกรรมการสาธารณสุขและวางแผนครอบครัว ระบุว่า ผู้ป่วยเป็นพนักงานวัย 41 ปี จากมณฑลเสฉวน ถูกวินิจฉัยว่าติดเชื้อเมื่อวันที่ 3 เมษายน และถูกกักกันโรคที่รพ.ในกรุงลาซา โดยผู้ป่วยมีส่วนเกี่ยวข้องกับการค้าสัตว์ปีกมีชีวิต นับเป็นกรณีแรกที่มีการติดเชื้อหวัดนกชนิดเอช 7 เอ็น 9 ในคนในทิเบต และผู้ที่ติดต่อกับผู้ป่วยรายนี้ทั้งหมดต้องถูกเฝ้าสังเกตอาการ</p>



fanmoph



pr_moph



ministry_of_public_health



moph channel



clubhealthch